

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KHOÁI CHÂU**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **355** /UBND-VP

V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp
nghỉ lễ 30/4 – 01/5 và cao điểm
du lịch hè 2024

Khoái Châu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện công điện số 1028/CD-UBND ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1. Công an huyện

Chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung phát hiện xử lý các lái xe có hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy; lái xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai phần đường, làn đường; xử lý nghiêm các hành vi tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; cương quyết trấn áp những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ; xử lý nghiêm lái xe, chủ xe vi phạm quy định về tải trọng phương tiện; người đi mô tô, xe máy vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/3/2020 và Công văn số 938/UBND-KT1 ngày 24/4/2020 về xử lý nghiêm vi phạm xe quá tải, coi nói thành thùng hàng trên địa bàn toàn huyện.

Xây dựng phương án điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5; công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh tình hình trật tự an toàn giao thông đến lực lượng chức năng tiếp nhận xử lý; báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 01/5 về Ban An toàn giao thông huyện.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, yêu cầu phụ huynh học sinh phải có biện pháp giáo dục, quản lý chặt chẽ con em mình trong thời gian nghỉ hè, tuyệt đối không giao phương tiện hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu các văn bản chỉ

đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức trực và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 01/5 về Ban An toàn giao thông huyện.

Phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, chỉnh trang điều kiện an toàn về kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt là hệ thống dải phân cách, làn đường, báo hiệu giành cho xe thô sơ, xe đạp, người đi bộ; sắp xếp lại vỉa hè, lề đường ưu tiên cho giao thông của người đi bộ

4. Ban An toàn giao thông huyện (phòng KT-HT là cơ quan thường trực)

Chỉ trì, phối hợp Trung tâm Văn hoá và Truyền thanh, các hội, đoàn thể huyện tăng cường các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, cấp phát tài liệu cho các đơn vị để phổ biến rộng rãi cho Nhân dân, công nhân, người lao động toàn huyện. Đặc biệt tại các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, trường học.

Tổng hợp báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 01/5 về UBND huyện theo quy định.

5. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện:

Kiểm tra đôn đốc các các nhà thầu thi công các dự án tổ chức phân luồng nhằm đảm bảo ATGT, trong quá trình thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, hướng dẫn giao thông, ban đêm có đèn cảnh báo và có biện pháp khắc phục kịp thời nếu xảy ra sự cố.

6. Hạt giao thông và Môi trường huyện: Rà soát, cấm lại các biển báo tại vị trí dễ quan sát trên các tuyến đường huyện; đề xuất phương án bổ sung các biển báo hiệu ATGT cần thiết khác; tăng cường tuần tra trên các tuyến đường để kịp thời xử lý các hư hỏng, lập biên bản để xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường huyện quản lý; dọn dẹp vệ sinh mặt đường, phát quang tại các vị trí bị che khuất tầm nhìn.

7. Trung tâm Y tế huyện

Xây dựng phương án dự báo những khu vực và thời điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao, theo kinh nghiệm những năm trước đây để có phương án bố lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông.

8. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện, Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện

Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức trực và báo cáo tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 01/5 về Ban An toàn giao thông huyện.

Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, xã, thị trấn. Tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” trong Nhân dân, trong đó hướng vào các

đối tượng có nguy cơ gây tai nạn giao thông cao như lái xe khách, người điều khiển xe mô tô, thanh thiếu niên trên địa bàn nông thôn.

Tuyên truyền các bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông đã từng xảy ra trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè những năm trước đây; cảnh báo về các hành vi, các địa bàn và những tình huống về thời tiết, môi trường có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; hướng dẫn người dân lựa chọn thời điểm, phương tiện, tuyến đường tham gia giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024. Chỉ đạo, điều hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND huyện về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Phát huy vai trò các đoàn thể chính trị, xã hội vận động Nhân dân tự giác chấp hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông; không lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, vỉa hè, đồng thời thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm, cương quyết cưỡng chế, trấn áp những đối tượng chống người thi hành công vụ.

Quyết liệt triển khai xử lý, giải toả các công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, đê điều, thủy lợi; kiên quyết không để phát sinh vi phạm mới; tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tự tháo dỡ công trình vi phạm; Tiếp tục rà soát thống kê và xây dựng Kế hoạch giải toả vi phạm trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, thủy lợi, đê điều năm 2024; Kế hoạch tổ chức ra quân giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn năm 2024.

Thường xuyên báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 01/5 và cao điểm du lịch hè 2024 về Ban An toàn giao thông huyện qua phòng Kinh tế và hạ tầng để tổng hợp báo cáo và chỉ đạo kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Lãnh đạo VP UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hải Nam